

เลขที่ TQM.(IS) 025/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เรียน คุณศรศักดิ์ ถานบุรี ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงที่สำคัญเรื่องหนึ่งของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมากเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตทั้งในด้านสุขภาพและการดำรงชีวิต การขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซึ่งพบว่าโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยจะมีแนวโน้มการเกิดสูงและความรุนแรงของปัญหาสูงด้วยเช่นกัน หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อบริษัท และ ผู้มีส่วนได้เสีย ในหลายๆด้าน เช่น ด้านการบริหารงานของบริษัท ปัญหาการเดินทางของพนักงานในการเข้าไปให้บริการลูกค้า ซึ่งจะส่งผลถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัท ปัญหาการสูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุภัยน้ำท่วม และปัญหาด้านสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียที่ทำการกันภัยผ่านบริษัทเป็นต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและปัญหาดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท จึงได้จัดเตรียมแผนสำหรับการบริหารจัดการเผชิญเหตุอุบัติเหตุภัยน้ำท่วม ของบริษัทได้ตามเอกสาร TQM-แผนการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม โดยในปี 2563 บริษัทได้เริ่มดำเนินการทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นครั้งแรก ที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในปี 2563 บริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 2,421 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI	ข้อมูลที่เป็น	หน่วย	ปี 2563	Relations to SDG Targets
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,421	
GRI 305-1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (การใช้น้ำมัน, สารทำความเย็น)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	169	12.4, 13.1
GRI 305-2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (การใช้พลังงานไฟฟ้า)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,000	12.4, 13.1
GRI 305-3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (การใช้กระดาษ นำประป)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	252	12.4, 13.1

ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวทำให้บริษัททราบว่าในการดำเนินงานของบริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งบริษัทมีแผนงานและโครงการที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินงานของบริษัทลง และ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้จากการดำเนินงานของ บริษัทลง 3% ภายในปี 2030

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบโดย



(นายสหพัฒน์ มาตาปีตุกุล)

ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่



(นายศรศักดิ์ ถานบุรี)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่